

BÁO CÁO
tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
nhiệm vụ và giải pháp năm 2024

Năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021 - 2026 trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen. Công tác tuyển sinh đại học vẫn là vấn đề khó khăn đối với Nhà trường; nguồn thu từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu của đơn vị thiếu bền vững đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của đảng viên, viên chức, người lao động và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của Nhà trường. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình cùng với sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường và toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các hoạt động.

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên

Mặc dù công tác tuyển sinh của Nhà trường luôn gặp những khó khăn nhất định, nhưng Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường đa dạng hóa các hình thức tiếp cận người học trong hoạt động truyền thông. Phát triển Website tuyển sinh của Nhà trường, trang Fanpage tuyển sinh, trang Zalo của Trường Đại học Quảng Bình; thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tư vấn kịp thời các thắc mắc của thí sinh; kết nối với các trường THPT trên địa bàn tỉnh, ... nhằm quảng bá hình ảnh Nhà trường, chuyển tải thông tin tuyển sinh của Trường đến học sinh khối 12 kịp thời.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường triển khai công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của trường. Năm 2023, Trường Đại học Quảng Bình được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu 13 ngành trình độ đại học hệ chính quy với 625 chỉ tiêu. Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 4 phương thức: xét tuyển thẳng; xét tuyển căn cứ kết quả học tập ở bậc THPT; xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển căn cứ vào kết quả thi đánh giá năng lực do đơn vị khác tổ chức¹. Bên cạnh tuyển sinh hệ chính quy, Nhà trường tổ chức tuyển sinh học Chương trình thứ 2 và đào tạo liên thông trình độ đại học².

Về phát triển chương trình đào tạo, năm học 2022 - 2023, Nhà trường tổ chức thực hiện 20 chương trình đào tạo. Xây dựng, thẩm định và ban hành 18 chương trình giáo dục đại học theo hướng phát triển kỹ năng, năng lực cho người học và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông đối với các ngành sư phạm. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2023, Nhà trường đã triển khai hoạt động đổi mới, phát triển chương trình đào tạo theo hướng chuyển đổi số đối với 04 ngành đào tạo trình độ đại học: Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán, Ngôn ngữ Trung Quốc và Kế toán.

Năm 2023, quy mô đào tạo của Nhà trường có 20 ngành đại học, 01 ngành cao đẳng với tổng số 1.324 sinh viên. Công tác đào tạo được triển khai đảm bảo tiến độ; công tác tổ chức thi kết thúc học phần nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác thực hành, thực tập tốt nghiệp, kiến tập sư phạm đúng quy định, đảm bảo đúng tiến độ, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng sinh viên³. Nhà trường tổ chức 04 đợt xét và công nhận tốt nghiệp cho 183 sinh viên hệ chính quy, 174 sinh viên hệ liên thông, văn bằng thứ 2⁴.

Ngoài đào tạo hệ chính quy, liên thông tại Trường, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường triển khai, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên. Nhà trường tổ chức, quản lý và giảng dạy có chất lượng các lớp bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý; giáo viên Tiểu học dạy môn Tin học và Công nghệ; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Mầm non; bồi dưỡng tiếng dân tộc, kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử cho giáo viên; bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho quản lý, nhân viên

¹ Kết quả: Số thí sinh chính quy trúng tuyển nhập học là 308/402/625 (tỷ lệ 49%).

² Có 12 sinh viên đăng ký nhập học Chương trình thứ 2; 63/220 thí sinh trúng tuyển nhập học hệ liên thông trình độ đại học (tỷ lệ 28%).

³ Thực tập và kiến tập sư phạm: gồm 06 lớp trình độ đại học ở 3 cấp học (Mầm non, Tiểu học và THCS) và 01 lớp trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non. Ngoài sư phạm: thực tập chuyên ngành: 03 lớp; thực tập tốt nghiệp 10 lớp.

⁴ Xếp loại tốt nghiệp: Hệ chính quy, từ loại khá trở lên đạt 93.9%; Hệ liên thông, văn bằng 2, 100% đạt từ loại khá trở lên.

các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới⁵. Liên kết với các cơ sở giáo dục trong nước mở lớp đào tạo từ xa E-learning trình độ đại học.

1.2. Công tác nghiên cứu khoa học và đối ngoại

Về hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN), Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường tăng cường tìm kiếm thông tin, tiếp cận các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước nhằm thu hút nguồn kinh phí từ hoạt động KH-CN. Năm 2023, có 01 đề tài KH-CN cấp Nhà nước⁶, 03 đề tài KH-CN cấp tỉnh, 01 đề tài KH-CN phục vụ xây dựng nông thôn mới⁷ và 15 đề tài cấp cơ sở được phê duyệt, triển khai thực hiện. Ngoài ra, một số giảng viên tham gia với tư cách là chủ nhiệm, thành viên đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh do các tổ chức, cá nhân khác chủ trì.

Bên cạnh việc đăng ký, quản lý và triển khai đề tài KH-CN mới được phê duyệt, Nhà trường phối hợp tổ chức nghiệm thu 01 đề tài KH-CN cấp tỉnh và 01 đề tài KH-CN phục vụ xây dựng nông thôn mới⁸; nghiệm thu 22 đề tài cấp cơ sở đến hạn. Tất cả các đề tài KH-CN đã nghiệm thu được đánh giá, xếp loại Tốt, Xuất sắc, có giá trị thực tiễn cao. Có đề tài sau khi nghiệm thu đã được chuyển giao cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai ứng dụng.

Trong năm 2023, Nhà trường tổ chức thành công Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Lần thứ V, Hội thảo khoa học: “*Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn hiện nay*”; phối hợp với Trường Đại học Udon Thani Rayjabhat, Thái lan tổ chức Hội thảo Quốc tế về Giáo dục lần thứ II năm 2023; phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học “*Đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng nhu cầu xã hội*”; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các Hội thảo khoa học đã thu hút hàng

⁵ Bồi dưỡng hơn 1.000 giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý; 310 giáo viên Tiểu học dạy môn Tin học và Công nghệ; tiếng dân tộc: 196 học viên; thiết kế bài giảng điện tử: 193 học viên; kỹ năng bơi: 48 học viên; tiếng Anh giao tiếp: 31 học viên, ...

⁶ Đề tài: “*Nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững ở khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình*”.

⁷ Đề tài: (i) “*Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy giá trị các môn thể thao ở địa phương trong hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình*”; (ii) “*Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite cadimi ferit trên nền cacbon hoạt tính từ phế phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm nguồn nước*”; (iii) “*Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá niên (cá mát) Onychostoma gerlachi tại tỉnh Quảng Bình và thử nghiệm sản xuất giống*”; (iv) “*Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống tiêu Srilanka trên đất gò đồi tỉnh Quảng Bình*”.

⁸ Đề tài: (i) “*Phát triển du lịch sinh thái gắn sinh kế bền vững trên địa bàn phá Hạc Hải thuộc hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình*”; (ii) “*Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây khoai môn sấp vàng trên vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình*”.

chức nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia với hàng trăm bài viết được đăng tải trên Kỷ yếu hội thảo.

Ngoài việc tham gia các dự án, đề tài KHCN, theo thống kê, có 176 công trình, bài báo, công trình nghiên cứu của giảng viên và viên chức của Trường đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu trong và ngoài nước⁹.

Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và viên chức, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cũng được Đảng ủy quan tâm, chú trọng. Trên cơ sở đề xuất từ các khoa, Nhà trường phê duyệt, triển khai thực hiện 21 đề tài NCKH của sinh viên. Năm 2023, Nhà trường tổ chức thành công Hội nghị NCKH của sinh viên cấp trường với 15 đề tài được trao giải (*02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 06 giải Khuyến khích*).

Trong năm 2023, Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận, tổ chức phản biện, xuất bản 04 số, công bố 56 bài báo khoa học đến độc giả trong và ngoài Trường. Công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả được đăng tải trên Tạp chí ngày càng tăng về chất lượng cũng như số lượng. Các công trình đến từ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ngoài Trường tăng đáng kể, có kỳ đạt đến 40% tổng số bài trong kỳ. Tại Hội thảo khoa học về Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo đề nghị của Nhà trường, Cục Báo chí cấp phép xuất bản Số đặc biệt với 24 bài báo được công bố.

Về hoạt động đối ngoại, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trao đổi văn hóa, hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước được mở rộng.

Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Dự án “*Quốc tế hóa và trao đổi trực tuyến: Không biên giới giữa EU và các nước Châu Á - Internationalisation and Virtual Exchange: Borderless between EU and Asian Countries/ HARMONY*”) giai đoạn 2021 - 2023 do Ủy ban Châu Âu tài trợ. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác quốc tế giai đoạn 2023 - 2027 trong khuôn khổ Dự án Harmony.

Tổ chức đón tiếp các Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; Học viện Anabuki Nhật Bản; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học quốc gia Hàn Quốc đến làm việc với Trường đúng nghi thức, trang trọng. Tổ chức các đoàn giảng viên, viên chức và sinh viên tham dự Hội

⁹ Trong đó, sách chuyên khảo và sách tham khảo: 10; 14 bài báo đăng ở tạp chí khoa học nước ngoài (08 bài SCIE, 03 bài Scopus, 03 bài tạp chí khác); 97 bài đăng ở tạp chí khoa học trong nước, 8 bài đăng ở kỷ yếu hội thảo quốc tế; 47 bài đăng ở kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước.

thảo trong khuôn khổ Dự án Harmony tại Ấn Độ (*tháng 4/2023*); tham dự tập huấn tại châu Âu trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ và tham dự Hội thảo Quốc tế về giáo dục tại Thái Lan (*tháng 10/2023*) đúng quy định. Tiếp nhận 01 trợ giảng tiếng Anh thuộc Chương trình Fulbright tham gia giảng dạy tại Trường từ tháng 9/2022 - 5/2023.

Nhà trường xây dựng hồ sơ ký kết hợp tác về trao đổi giảng viên và sinh viên với Trường Đại học Quản lý Varna, Bulgaria và Trường Đại học Mykolas Romeris, Litva thuộc Chương trình KA171 do Ủy ban Châu Âu tài trợ kinh phí. Thông qua các chuyến công tác nước ngoài, Nhà trường trao đổi các MOU đã có thỏa thuận ký kết hợp tác với các đối tác trong Dự án Harmony với Viện Công nghệ Vellore Ấn Độ, Viện Nghiên cứu quản lý Narsee Monjee.

Tổ chức tiếp nhận, xây dựng kế hoạch, quản lý và giảng dạy có chất lượng cho Lưu học sinh học dự bị tiếng Việt. Công tác quản lý hộ chiếu, đăng ký tạm trú cho Lưu học sinh đảm bảo đúng quy định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình.

Nhân các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm của các nước, các trường đại học, tổ chức nước ngoài có quan hệ hợp tác, Nhà trường đã gửi Thư chúc mừng, Điện chúc mừng và tổ chức nhiều hoạt động cho Lưu học sinh đang học tập tại Trường.

1.3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Công tác đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục luôn được triển khai đúng kế hoạch. Đảng ủy chỉ đạo Nhà trường ban hành các quyết định thành lập hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Trường, khoa, viện năm 2023 và triển khai có hiệu quả công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục. Hoàn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục. Triển khai thực hiện có chất lượng công tác lấy ý kiến phản hồi của người học, của sinh viên tốt nghiệp và của nhà sử dụng lao động về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo; lấy ý kiến của đội ngũ viên chức về công tác quản lý; lấy ý kiến về cơ sở vật chất, đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên và chất lượng phục vụ của các đơn vị thuộc Trường. Đồng thời, làm tốt công tác công khai, cập nhật kết quả công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo, Nhà trường đã hoàn thành công tác đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học¹⁰ đúng quy trình và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá các chương trình đào tạo còn lại, đề nghị đánh giá ngoài vào năm 2024 và các năm tiếp theo.

¹⁰ Các chương trình: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Giáo dục Tiểu học.

Công tác đề thi kết thúc học phần các hệ đào tạo được thực hiện đúng quy định, an toàn và bảo mật. Tiếp nhận, chọn đề thi, tổ chức sao in, đóng gói, giao cho các khoa, viện tổ chức thi và sắp xếp, lưu trữ đề thi theo quy định. Công tác quản lý phôi, tem, sao in văn bằng, chứng chỉ được thực hiện đúng quy chế.

1.4. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và công tác pháp chế

Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Nhà trường tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2023; kiểm tra hồ sơ chuyên môn tại các khoa, viện; kiểm tra việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại Trường và công tác thi kết thúc học phần, nền nếp dạy học đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các báo cáo, kết luận thanh tra, thông báo kết luận kiểm tra và kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thực hiện Quyết định của Bộ giáo dục và Đào tạo, Nhà trường cử 50 viên chức tham gia tập huấn nghiệp vụ và tiến hành kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc, đúng quy chế.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Nhà trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và lãng phí như: công khai, minh bạch trong các hoạt động của Nhà trường; giám sát, theo dõi việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của viên chức, các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập,... Kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát không phát hiện có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tham nhũng trong Nhà trường. Định kỳ, Nhà trường báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với cấp có thẩm quyền đúng thời hạn.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Định kỳ thứ Năm hàng tuần, Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền đều có lịch tiếp công dân. Lịch tiếp công dân được đăng tải công khai trên kế hoạch công tác tuần của Trường. Năm 2023, Nhà trường tiếp nhận, thụ lý và giải quyết 01 đơn khiếu nại của viên chức và 01 đơn phản ánh của công dân đúng quy định của pháp luật.

Công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được chú trọng, phát huy hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động của

Trường thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Việc kiểm tra tính pháp lý, cho ý kiến trước khi ban hành đối với các văn bản quản lý nội bộ và các văn bản hành chính khác giúp hệ thống văn bản của Nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn¹¹.

1.5. Công tác tổ chức cán bộ

Lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường thực hiện quy trình kiện toàn bộ máy, nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Lãnh đạo Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường¹². Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Trường, định kỳ năm 2023 theo quy định. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý; điều động bố trí viên chức các đơn vị thuộc Trường đúng quy trình, phù hợp tình hình thực tế.

Thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ; nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn; nâng mức hưởng phụ cấp nghề nhà giáo; chấm dứt hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động; giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc, ... đúng quy định hiện hành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức được triển khai kịp thời với các chương trình, học bổng đào tạo, các khóa bồi dưỡng trong và ngoài nước. Hiện có 06 viên chức đang đi đào tạo tiến sỹ (05 ở nước ngoài, 01 ở trong nước); cử 03 viên chức đi đào tạo cao cấp Lý luận chính trị và bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện khách quan, công bằng, dân chủ, đúng quy trình và các quy định của pháp luật trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được công nhận thành tích và danh hiệu thi đua cao¹³.

¹¹ Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành 61 văn bản; bãi bỏ 14 văn bản hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; góp dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62- KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW; Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục địa học và các trường cao đẳng sư phạm công lập, ...

¹² Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức danh Thư ký Hội đồng trường. Ông Võ Khắc Sơn, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Tổng Biên tập; ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí.

¹³ - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 37 người (tỷ lệ 15.1%); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 171 người (đạt 69.8%); hoàn thành nhiệm vụ.

- Tập thể lao động xuất sắc: 03 đơn vị; Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 01 đơn vị. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 35 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 03 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 09 cá nhân.

1.6. Công tác quản lý sinh viên

Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng trong sinh viên. Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức ký cam kết trong sinh viên về an toàn giao thông, an ninh trật tự và cam kết không vi phạm quy chế thi.

Tổ chức đón tiếp tân sinh viên khóa 65 nhập học tận tình, chu đáo. Hướng dẫn các khoa tổ chức đại hội, hội nghị lớp, thành lập Ban cán sự các lớp đầu năm học. Quản lý, tổ chức giảng dạy có chất lượng “*Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên*” đầu khóa, đầu năm học cho các khóa đào tạo. Tổ chức tốt Hội nghị dân chủ sinh viên, Hội nghị An ninh, trật tự trường học và Hội nghị đối thoại giữa sinh viên nội trú với Ban Quản lý Ký túc xá.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, hỗ trợ đối với sinh viên. Xét điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa; xác nhận hồ sơ ưu đãi, vay vốn và miễn giảm học phí đối với sinh viên thuộc diện chính sách. Triển khai tốt công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, thực hiện tốt công tác sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên. Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ sinh viên, chương trình “*Tết cho sinh viên nghèo*” nhằm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Nhà trường đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Tổ chức các diễn đàn giao lưu, giới thiệu việc làm giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm cuối. Tích cực tìm kiếm các nguồn học bổng từ các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp để trao thưởng cho sinh viên. Khai thác các địa chỉ thực tập, trải nghiệm cho sinh viên tại các doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với sinh viên để sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

1.7. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

Đảng bộ lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt công tác kế hoạch, tài chính, góp phần làm thông suốt mọi hoạt động của Nhà trường. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và cập nhật các văn bản phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính. Tổ chức quản lý và khai thác các nguồn thu hiệu quả, công tác chi đúng quy định, tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác kế hoạch và dự toán đi vào nền nếp, giúp cho việc quản lý, điều hành của Nhà trường hiệu quả hơn trước.

Kiểm tra, rà soát chặt chẽ các nghĩa vụ tài chính của người học. Thực hiện có hiệu quả quy trình mua sắm và quản lý tài sản.

Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, do nguồn thu giảm nhưng Nhà trường luôn cố gắng để thực hiện các chế độ theo Quy chế chi tiêu nội bộ cho viên chức, người lao động và người học. Thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán tài chính và công khai kế hoạch, dự toán, tài chính.

Công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Nhà trường đã mua sắm, trang cấp trang thiết bị, tổ chức bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản hằng năm và thanh lý tài sản, thiết bị hư hỏng đúng quy trình; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điện, nước. Nguồn tài nguyên thông tin thường xuyên được bổ sung và từng bước số hóa, bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất theo quy hoạch đã được phê duyệt. Quản lý, giám sát thi công có chất lượng, đúng tiến độ; nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Đảng ủy trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 trong Đảng bộ. Đảng ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho đảng viên, viên chức, người lao động và người học về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đề cao cảnh giác, đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ bí mật Quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ. Lãnh đạo lực lượng tự vệ, tổ bảo vệ, lực lượng xung kích của Đoàn Thanh niên Trường làm tốt vai trò của mình trong công tác bảo vệ con người, tài sản và trật tự trong Nhà trường; tích cực phối hợp với công an địa phương tăng cường nắm tình hình, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động của Nhà trường.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường được thực hiện đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực bảo vệ cơ quan vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các dịp lễ của dân tộc, đất nước. Lực lượng tự vệ của Nhà trường triển khai có chất lượng công tác huấn luyện chính trị, quân sự hằng năm và tổ chức sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng bộ, Nhà trường tiếp tục được giữ vững; tình hình tư tưởng của đảng viên, viên chức trong Đảng bộ cơ bản ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Đảng ủy triển khai tốt công tác tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và kết quả các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí; các kỳ họp Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và của tỉnh; kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh gắn với nội dung trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề ra năm 2023 “về Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”.

Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sinh hoạt chính trị kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh.

Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII¹⁴. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Đảng bộ.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

¹⁴ Báo cáo số 74-BC/ĐU ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng ủy trường quan tâm, chỉ đạo; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên¹⁵.

Đầu năm 2023, Đảng ủy trường tổ chức tốt Hội nghị triển khai nhiệm vụ; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu; ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và Chương trình trọng tâm công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2023¹⁶ sát với tình hình thực tiễn của Nhà trường. Thực hiện Kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy chỉ đạo kịp thời sửa đổi, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025¹⁷ theo yêu cầu, đúng quy định.

Đảng ủy trường đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm bước đầu trong nửa nhiệm kỳ qua, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy trường chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nghiêm túc, dân chủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm. Đảng ủy trường đã cử 03 đồng chí tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Khu vực III và tại Trường Chính trị tỉnh.

Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên khi có biến động được thực hiện kịp thời, đúng quy trình. Năm 2023, do có sự thay đổi nhân sự trong Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường, căn cứ các quy định của cấp ủy Đảng cấp trên, Đảng ủy tổ chức kiện toàn Ủy ban kiểm tra đảm bảo đúng quy trình. Đảng ủy đã bầu đồng chí Võ Khắc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y đúng quy định.

¹⁵ Năm 2023, Đảng ủy trường ban hành 01 chương trình, 17 nghị quyết, 15 kế hoạch, 02 hướng dẫn, 02 quy chế và 16 báo cáo.

¹⁶ Chương trình số 03-CTr/ĐU ngày 09 tháng 01 năm 2023; Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2023.

¹⁷ Thay thế Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 29-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 25-HD/TW ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 1440-QĐ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy trường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023 nghiêm túc, khách quan, dân chủ trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng và hiệu quả việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XII), Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XIII) về chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2023¹⁸.

Đảng ủy ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác đảng viên năm 2023¹⁹. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng, nhất là quần chúng trong lực lượng sinh viên để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Năm 2023, Đảng ủy công nhận cảm tình Đảng cho 40 quần chúng; ban hành Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng cho 13 quần chúng ưu tú; đề nghị xét, công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đảng viên dự bị. Đảng ủy giới thiệu 30 quần chúng tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng, cử 09 đảng viên mới kết nạp tham gia lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được giữ vững, tình hình Nhà trường luôn ổn định. Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của viên chức và người lao động, dự báo và kịp thời ngăn chặn những tư tưởng xấu làm ảnh hưởng đến phẩm chất, đạo đức và lối sống của viên chức, người lao động. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm và động cơ sai trái, ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào Nhà trường.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được Đảng ủy trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy tiếp tục quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời hướng dẫn các chi bộ trực thuộc

¹⁸ Kết quả xếp loại chất lượng năm 2023: Có 03/17 tập thể được xếp loại chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14/17 chi bộ được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 26 cá nhân được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 13.5%); 148 cá nhân được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 76.7%). Khen thưởng 03 tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu và 26 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

¹⁹ Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Năm 2023, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức 02 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát đối với 04 tổ chức đảng và các cá nhân lãnh đạo, quản lý trực thuộc Đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chủ trương, Điều lệ Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước (*có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 riêng*).

Bên cạnh đó, Đảng ủy trường phối hợp và chấp hành nghiêm túc yêu cầu của Tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trong việc kiểm tra tại Đảng bộ Trường. Tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kết luận kiểm tra.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác dân vận, dân vận chính quyền; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong toàn Đảng bộ. Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 19 tháng 6 năm 2023 về nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ trường²⁰.

Lãnh đạo Công đoàn trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách cho đoàn viên. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đoàn kết, tập hợp đoàn viên, lao động xây dựng tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, xây dựng Nhà trường vững mạnh. Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ và đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2024 và triển khai Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”; xét hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn trường và Hội Sinh viên đã phát huy vai trò được giao, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, nhiều cuộc thi có ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên

²⁰ Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

tham gia²¹. Đoàn trường tổ chức chiến dịch: “Xuân tình nguyện” năm 2023. Triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lễ ra quân tháng Thanh niên năm 2023, Lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khởi công công trình thanh niên tại Trường; triển khai Chương trình “*Những bước chân vì cộng đồng*”. Tổ chức tổng kết, khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023; tuyên dương danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” các cấp. Tổ chức các hoạt động mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới.

Trong tháng 6/2023, Hội Sinh viên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2023 - 2025, bầu Ban Chấp hành gồm những viên chức, sinh viên ưu tú, tiêu biểu để gánh vác trọng trách tổ chức các phong trào, hoạt động của Hội trong thời gian tới.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Đánh giá chung

Năm 2023, cơ bản Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt hoạt động. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững; toàn thể viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường ổn định; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác tuyển sinh được đẩy mạnh, làm tốt công tác truyền thông, tư vấn và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các hệ đào tạo liên thông, văn bằng thứ Hai. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì và từng bước nâng cao. Công tác đảm bảo chất lượng hoàn thành theo kế hoạch đề ra, thực hiện công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghiêm túc, đúng kỳ hạn. Thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Nhà trường luôn được bảo đảm. Các tổ chức đoàn thể thuộc Trường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng bộ và quản lý Nhà trường. Chế độ chính sách đối với viên chức, nhân viên và người học luôn được đảm bảo. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh, trật tự

²¹ Tổ chức các cuộc thi như cuộc thi kể chuyện kỹ thuật số Digital - Story telling (thuộc Dự án Erasmus+) để lựa chọn 3 sinh viên xuất sắc tham dự Trại hè Bootcamp tại Trường ĐH VUM, Bulgaria; cuộc thi thiết kế thiếp điện tử với chủ đề “Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; cuộc thi xây dựng video “Tự hào Tuổi trẻ Trường Đại học Quảng Bình” chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

an toàn xã hội trong Nhà trường được giữ vững. Làm tốt công tác dân vận và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của các cấp ủy Đảng cấp trên phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ được nâng cao cả về hình thức, nội dung và phương pháp. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, ngày càng thực chất. Thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Hồ sơ công tác Đảng của Đảng bộ, hồ sơ đảng viên được cập nhật thường xuyên, sắp xếp và lưu trữ đúng quy định.

2. Khuyết điểm, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn có một số tồn tại đáng kể. Công tác tuyển sinh đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu được giao. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là chế độ tiền lương đối với viên chức hưởng lương từ nguồn thu của Trường không kịp thời. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ trực thuộc triển khai chậm, chưa hiệu quả. Một số đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp của chưa thực sự nghiêm túc. Trong năm vẫn có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, bị xử lý bằng hình thức kỷ luật.

3. Nguyên nhân

Có được những ưu điểm nêu trên là do Đảng ủy trường đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và tình hình thực tiễn, quy mô phát triển của Nhà trường. Tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và hành động. Đội ngũ viên chức quản lý, đảng viên và viên chức năng động, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên và hội viên; phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức, tích cực tham gia xây Đảng bộ, Nhà trường vững mạnh.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy trường và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đôi lúc còn lúng túng, chưa cụ thể, thiếu triệt để.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm chiếm tỷ lệ cao, cùng với việc học phí tăng sẽ càng làm giảm tỷ lệ thí sinh đăng ký vào các ngành đào tạo đại học, nhất là các ngành ngoài sư phạm; tình hình khó khăn của Nhà trường trong thời gian qua chưa thể giải quyết được ngay trong thời gian trước mắt, đòi hỏi Đảng ủy trường phải nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm 2024. Từ tình hình nêu trên, Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo và giáo dục thường xuyên

Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp truyền thông, tuyển sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong truyền thông; phát huy mạnh mẽ vai trò của viên chức, sinh viên để quảng bá hình ảnh của Nhà trường. Ban hành Đề án tuyển sinh, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ tiêu được giao. Tiếp tục mở rộng các loại hình đào tạo liên thông trình độ đại học, học cùng lúc hai chương trình và văn bằng thứ hai. Tích cực mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của người học và nhu cầu xã hội.

Mở mới ngành đào tạo trình độ đại học sư phạm: Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý. Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình theo kế hoạch; tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập, kiến tập cho sinh viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo, quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo phù hợp với đặc điểm, quy mô đào tạo của Trường.

1.2. Công tác quản lý nghiên cứu khoa học và đối ngoại

Tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ các cấp đúng kế hoạch; quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp đúng quy định. Chủ động tham gia, thực hiện các hợp phần

của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, quốc tế và tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Đẩy mạnh phong trào NCKH của sinh viên, sinh viên và ứng dụng thành tựu NCKH trong chuyển giao công nghệ; thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thực hiện chương trình trao đổi, tiếp nhận sinh viên các trường đại học Thái Lan sang học tập và gửi sinh viên của Trường sang thực tập, nghiên cứu văn hóa Thái. Tiếp nhận, quản lý và tổ chức có hiệu quả các khóa học tiếng Việt ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ và sinh viên nước ngoài tại Trường.

Triển khai có chất lượng Chương trình học bổng tiếng Anh Access 2; tiếp tục cập nhật thông tin, hoàn thiện hồ sơ năng lực của Trường bằng tiếng Anh để tham gia các dự án có tài trợ nước ngoài. Nâng cấp website nhằm tối ưu các nghiệp vụ trên hệ thống đảm bảo yêu cầu gắn chỉ số DOI cho các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí. Đề nghị ngành Công nghệ thông tin vào Danh mục tạp chí được Hội đồng giáo sư Nhà nước tính điểm.

1.3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Hoàn thành công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục hiện hành, tiến tới đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ thứ hai. Tiếp tục triển khai có chất lượng hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục và thực hiện các khuyến nghị sau đánh giá ngoài đối với các chương trình đào tạo đã được đánh giá ngoài. Tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài các chương trình đào tạo còn lại theo quy trình.

Cải tiến, nâng cao chất lượng công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học, đội ngũ viên chức, nhân viên, kỹ thuật viên, nhà sử dụng lao động và công tác công khai theo quy định. Xây dựng, từng bước phát triển các chính sách chất lượng bên trong Nhà trường phù hợp từng giai đoạn.

Xây dựng ngân hàng đề thi và sử dụng ngân hàng đề thi có hiệu quả tiến tới xây dựng ngân hàng đề thi theo chuẩn đầu ra. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc soạn thảo đề thi nhằm phát triển hoạt động đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.

1.4. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và công tác pháp chế

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, thực hiện quy chế đào tạo và việc thực hiện nền nếp giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên trong toàn Trường theo quy của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ, các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể đảng viên, viên chức và người học. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy cho đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường và nâng cao hơn nữa chất lượng đóng góp có ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan gửi lấy ý kiến.

1.5. Công tác tổ chức cán bộ

Triển khai công tác sắp xếp lại các đơn vị thuộc Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm tại Trường Đại học Quảng Bình trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí viên chức các đơn vị theo vị trí việc làm, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao, phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Giải quyết triệt để công tác giảm số lượng người làm việc.

Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức. Quản lý, đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và hiệu quả công tác, bảo đảm thực chất, công bằng, khách quan gắn với việc làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các thời kỳ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ; thôi giữ chức vụ đối với một số vị trí quản lý không còn nhiệm vụ.

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là các chế độ tiền lương, các loại bảo hiểm nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ viên chức chuyên tâm với sự phát triển Nhà trường.

1.6. Công tác quản lý sinh viên

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị và giáo dục đạo đức, lối sống kỹ năng sống cho sinh viên. Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên theo hướng tích hợp, lồng ghép thông qua các chuyên đề của môn học và hoạt động giáo dục.

Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường, giảng viên, viên chức với sinh viên. Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh viên.

Triển khai các hoạt động tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Chủ động xây dựng Chương trình phối hợp với các đối tác tổ chức các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên.

Chủ động triển khai thực hiện các chính sách học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách, học bổng ngoài ngân sách và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

1.7. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

Làm tốt công tác dự toán ngân sách năm 2024 theo quy định. Quản lý tốt các nguồn thu; tích cực tìm kiếm các nguồn thu để bảo đảm việc thực hiện các chế độ cho viên chức và người lao động, phần đầu ổn định thu nhập cho viên chức. Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các chương trình mục tiêu nhằm tăng cường nguồn thu cho Nhà trường. Cân đối các nguồn thu để thanh toán các khoản chi hoạt động thường xuyên.

Quản lý chặt chẽ tài sản hiện có, cập nhật sổ sách đầy đủ, kịp thời, chính xác; kiểm tra việc khai thác, sử dụng các thiết bị thực hành phục vụ hoạt động dạy học các đơn vị. Lập kế hoạch, tổ chức việc mua sắm, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng nhỏ theo đề xuất của các đơn vị đảm bảo việc mua sắm, trang cấp đúng quy định. Tổ chức kiểm kê tài sản đúng định kỳ, đánh giá, tổ chức thanh lý tài sản hư hỏng và báo cáo theo quy định.

Tiếp tục quản lý thực hiện công tác đầu tư xây dựng và triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của Dự án xây dựng Khu ký túc xá sinh viên Campuchia, Lào tại Trường Đại học Quảng Bình. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp kinh phí sửa chữa các công trình sử dụng lâu năm đã bị xuống cấp.

Tăng cường phát triển tài nguyên thông tin theo hướng số hóa thông qua chuyển giao công nghệ, thu nhận tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, luận

văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ; tài liệu hội thảo, khóa luận, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, ... bảo đảm phục vụ tốt cho dạy học và nghiên cứu khoa học.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên, viên chức và người học về chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật tài liệu của Đảng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tập trung xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại Đảng bộ. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự giai đoạn 2021 - 2025.

Giữ vững ổn định, tăng cường đoàn kết, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong các hoạt động của Nhà trường. Quan tâm, củng cố lực lượng tự vệ, bảo vệ; lấy lực lượng tự vệ làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị, các tổ chức, đoàn thể để triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn, bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động ngăn ngừa các thế lực phản động lợi dụng thanh niên, sinh viên để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

3.1. Công tác chính trị, tư tưởng

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XIII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ban hành trong năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của các ngành; trong đó, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu, rộng về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về “*Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước*”. Tham gia phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.

Đổi mới phương thức, chú trọng định hướng tư tưởng, nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng hiệu quả việc nắm bắt, tổng hợp, báo cáo tình hình và định hướng dư luận xã hội trong đảng viên, viên chức và người học.

3.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng. củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, đoàn thể. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, Đảng bộ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng; phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng và tính tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” cùng với việc thực hiện mô hình “Năm tốt, bốn không” theo Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 25-HD/TW ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 1440-QĐ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Khen thưởng, động viên kịp thời những đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Thành lập các Tiểu ban và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học

Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Rà soát, xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ và năm 2024, chú trọng việc phát triển đảng viên trong sinh viên; xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ cho đảng viên mới đúng quy định.

3.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 52-KH/ĐUK, ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Trường và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đảm bảo có trọng tâm, sát với yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo cấp uỷ, chi bộ trực thuộc kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 để triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể và người đứng đầu tập thể, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giúp Đảng ủy đánh giá đúng tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

3.4. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của trong Đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2024 và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” sâu rộng trong toàn thể đảng viên, viên chức và người học.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng và phát triển Nhà trường, Đảng bộ. Triển khai tốt kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hội viên; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị và tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và Hội Chữ thập đỏ Trường tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai, tổ chức có hiệu quả các chương trình, phong trào và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống khắc phục thiên tai bão lũ... mang ý nghĩa thiết thực.

Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đầu năm. Với những kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra trong năm vừa qua là cơ sở để Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối (để báo cáo);
- Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Chủ tịch HĐT;
- Ban Giám hiệu;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Vượng